

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM CHÂU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND - VH
Về việc tăng cường công tác
quản lý, bảo vệ và hoạt động
bảo quản, tu bổ, phục hồi di
tích trên địa bàn xã.

Cẩm Châu, ngày tháng 4 năm 2022

Kính gửi: - Các ban thôn trên địa bàn xã,
- Các công chức chuyên môn có liên quan.

Thực hiện Công văn số 911/UBND-VHTT ngày 15/4/2022 của UBND huyện Cẩm Thủy về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn huyện Cẩm Thủy.

Thời gian gần đây, công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (sau đây viết tắt là di tích), nhất là quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích tại một số địa phương trên địa bàn huyện chưa được chặt chẽ, đã có di tích ở một số địa phương xảy ra hiện tượng tự ý thực hiện tu bổ, tôn tạo, bổ sung tượng thờ, đồ thờ và bảo quản, sơn thếp các thành phần kiến trúc, tượng thờ, đồ thờ hiện có khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép; chưa thực hiện nghiêm nội dung thẩm định, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền về văn hóa, thể thao và du lịch... Các việc làm trên đã làm ảnh hưởng tới giá trị di tích, tạo dư luận không tốt trong xã hội về hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. Trước tình hình trên và thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Văn bản số 1083/BVHTTDL-DSVH ngày 31/3/2022; Công văn số 4730/UBND-VX ngày 08/4/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (*gửi kèm theo*).

Chủ tịch UBND xã Cẩm Châu yêu cầu các thôn, công chức chuyên môn liên quan căn cứ nội dung công văn của cấp trên và tình hình thực tế tại địa phương để triển khai nhiệm vụ đạt hiệu quả, ko để xảy ra sai phạm trên địa bàn quản lý.

Tuyên truyền vận động bà con nhân dân, các tổ chức cá nhân có liên quan trước khi thực hiện các công việc có liên quan phải báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tuyên truyền các văn bản có liên quan đảm bảo thiết thực, hiệu quả./.

(gửi kèm công văn)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phạm Phi Khanh